

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/9, các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3; Ngõ Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh tại huyện Tiên Hải. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại vị trí tổ chức diễn tập thực địa, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Hải trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho diễn tập. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công,

đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai các công việc chuẩn bị cho diễn tập. Phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sổ Chỉ huy diễn tập, củng cố hoàn thiện thao trường diễn tập bảo đảm đúng yêu cầu đề ra. Chuẩn bị tài liệu, văn kiện vận hành cơ chế, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập. Khảo sát các vị trí diễn tập thực binh và tiến hành luyện tập các nội dung thực binh. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho khung diễn tập và các thành phần tham gia diễn tập bảo đảm đảm với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, thể hiện được sức mạnh phòng thủ của tỉnh và địa phương.



Thi công các hạng mục công trình phục vụ diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập lớn, quy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, do đó quá trình huấn luyện và thực hành diễn tập phải bảo đảm

an toàn tuyệt đối, chủ động công tác hiệp đồng giữa các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Trung đoàn 8 trong công tác cảnh giới, bảo vệ thao

trường cả trên bộ, trên không và trên biển. Chủ trọng làm tốt công tác dân vận tại nơi huấn luyện và đóng quân để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thành công, đạt kết quả cao nhất.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và cải cách hành chính; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số tổ chức thuộc sở trên địa bàn tỉnh gồm 126 phòng; 14 ban, chi cục (giảm 13 phòng; 3 ban, chi cục). Tại thời điểm 30/6/2022, tỉnh có 825 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 229 đơn vị so với năm 2015, đạt 21,7%). Trong đó, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 368 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 187 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông 2 cấp học, giảm 181 trường; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giảm 8 đơn vị; lĩnh vực y tế giảm 12 đơn vị; lĩnh vực khoa học và công nghệ giảm 2 đơn vị; lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao giảm 9 đơn vị; lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 17 đơn vị. Giai đoạn 2015 - 2021, tỉnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế so với quy định (10%) góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, giảm chi phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế đồng tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đúng qui, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật; thực hiện chỉ trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đồng chí kiến nghị một số nội dung: Liên quan đến vấn đề sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng chí cho rằng cần phải tiếp tục quyết tâm, kiên trì thực hiện song quá trình tổ chức thực hiện cần phải thống nhất, đồng bộ ở các cấp, các ngành. Việc phân cấp, phân quyền cần bảo đảm đồng bộ để quá trình tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi. Ngoài ra, cần có cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả các nguồn lực tư nhân, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đề nghị Bộ Nội vụ xác định định mức tinh giản biên chế sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế và bảo đảm hiệu quả thực thi công việc.

Thay mặt đoàn kiểm tra, khảo sát, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao kết quả tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế, phân cấp quản lý, thực hiện xã hội hóa giáo dục, y tế và việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của trung ương đối với các nội dung công việc trên đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

KIỂM TRA SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

an toàn, ứng dụng công nghệ cao đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển các mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn theo hướng bền vững, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và áp dụng chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện nhằm khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển về lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm sản xuất thân thiện với môi trường.

Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 12/9

Thế giới: Hơn 613,9 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 12/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 613,9 triệu ca, trong đó hơn 6,51 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Đã tiêm hơn 258,6 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 12/9, cả nước ghi nhận 2.013 ca mắc Covid-19 mới, 1 trường hợp tử vong.
Sáng ngày 12/9, thêm 1,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 đã về đến Việt Nam, bổ sung nguồn vắc-xin phục vụ nhu cầu tiêm chủng trong bối cảnh ca mắc và ca nặng có dấu hiệu tăng.
Đến nay, cả nước đã tiêm hơn 258,6 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có số liều vắc-xin phòng Covid-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao nhất trên thế giới.
Trong ngày, hơn 15.130 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 147 ca.
Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 đạt gần 66%
Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 65 bệnh nhân.
Tính đến hết ngày 12/9, Thái Bình đã tiêm hơn 4,21 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 đạt gần 66%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 46,7%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 52,47%.
HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/3/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Trong giai đoạn 2017 - 2021, cả nước xảy ra trên 17.000 vụ cháy, làm 433 người chết, 790 người bị thương, thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng; xảy ra 149 vụ nổ, làm chết 64 người, bị thương 190 người. Đặc biệt, tính riêng 8 tháng năm 2022 cả nước xảy ra 1.136 vụ cháy, làm 57 người chết, 52 người bị thương, thiệt hại hơn 530 tỷ đồng; xảy ra 10 vụ nổ làm chết 7 người, bị thương 11 người. Ngoài ra còn xảy ra hàng nghìn sự cố nhỏ liên quan đến cháy, nổ. Lực lượng chức năng đã tham gia CNCH hơn 17.900 vụ cháy, nổ, trực tiếp cứu được 6.786 người, hướng dẫn thoát nạn hàng chục nghìn người. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với trên 2,6 triệu lượt cơ sở, phát hiện hơn 1,1 triệu tồn tại,

thiếu sót, xử phạt 49.194 trường hợp với tổng số tiền phạt 520 tỷ đồng, tạm đình chỉ 1.368 trường hợp, đình chỉ 1.013 trường hợp vi phạm về PCCC.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo công tác PCCC thuộc lĩnh vực, địa phương mình; đánh giá, nêu nguyên nhân hạn chế, tồn tại và các biện pháp giải quyết.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công tác PCCC, CNCH là nhiệm vụ rất quan trọng khi những rủi ro về cháy, nổ, sự cố luôn tiềm ẩn. Trong khi đó, nhận thức, hành vi, thói quen về PCCC và CNCH có những lúc, những nơi hạn chế, kỹ năng xử lý, ứng phó vẫn chưa cao. Việc thực thi quy định của pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước về PCCC và CNCH còn hạn chế, bất cập.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung đánh giá những kết quả đạt được; đặc

biệt là những việc chưa làm được, những tồn tại, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và nâng, huy động kinh nghiệm, tạo chuyển biến thực chất trong công tác PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trung ương và các địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát trên phạm vi cả nước để phát hiện ngay những tồn tại, bất cập trong PCCC để có biện pháp khắc phục, nhất là tại các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, khu vực tập trung đông dân cư, quán karaoke, bar, vũ trường... Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa

phương trong công tác quản lý nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Chủ trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực PCCC và CNCH, nhất là về con người, công nghệ, trang thiết bị, chủ động kế hoạch, tổ chức diễn tập, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; xây dựng mô hình an toàn cháy, nổ ở cấp huyện, xã, tổ dân phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị và nơi sinh sống. Phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt nguyên nhân chủ quan dẫn đến cháy, nổ. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH thời gian tới.

TRINH CƯỜNG

Hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo



Lực lượng tình nguyện viên cùng người thân trong gia đình hỗ trợ ngày công để căn nhà sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hội Chủ thập đồ tỉnh phối hợp với Hội Chủ thập đồ huyện Kiến Xương và tổ chức Habitat vừa tổ chức khởi công xây nhà tình thương cho gia đình bà Đinh Thị Gái, xã Lê Lợi.

Bà Đinh Thị Gái là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, bản thân bà thường xuyên ốm đau, bà cùng người con gái và 2 cháu ngoại sống trong căn nhà đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Trước hoàn cảnh đó, tổ chức Habitat đã hỗ trợ 50 triệu đồng để cùng gia đình bà xây lại nhà ở. Tại lễ khởi công, các tình nguyện viên và người thân trong gia đình đã chung tay hỗ trợ ngày công lao động với mong muốn căn nhà sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

HỒNG ANH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUỲNH PHỤ Kết nạp mới 3.769 đội viên

Chiều ngày 12/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Quỳnh Phụ có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các hoạt động trong chương trình công tác năm học được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Học thực chất, thi nghiêm túc", "Tuần học tốt, giờ học tốt"... đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và để cao vai trò tự học tập, tự dưỡng, rèn luyện của mỗi đội viên. Các liên đội, các em đội viên tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và phát triển mới các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm học tập, tập huấn giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong công tác xây dựng đội vững mạnh, các hoạt động thu hút nhiều nhi đồng tham gia, nhờ đó năm học 2021 - 2022 đã kết nạp mới 3.769 đội viên...

Tại hội nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội huyện Quỳnh Phụ đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, đội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022.

NGUYỄN CƯỜNG

Tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh

Sáng ngày 12/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THPT Đông Hưng Hà tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và gần 1.700 học sinh của trường đã được đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và những vi phạm

Luật Giao thông đường bộ chủ yếu của học sinh hiện nay; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc mang tính bắt buộc đối với học sinh; các quy định về độ tuổi được phép điều khiển xe mô tô; bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy và xe đạp điện; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng quy cách để bảo vệ chính mình. Lực lượng cảnh sát giao

thông cũng thông tin tới đây sẽ xử lý nghiêm các trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; cảnh báo về hậu quả của tai nạn giao thông và các khuyến cáo để bảo đảm an toàn giao thông khi các em đến trường...

Qua buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

NGUYỄN THỜI

Tàu Hà An 01 đã được đưa vào cảng an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến nay mọi công tác cứu hộ tàu bị nạn Hà An 01 đã được hoàn tất. Hiện tại, tàu Hà An 01 đang neo đậu tại cảng Hải Hà, huyện Thái Thụy.

Trước đó, ngày 8/9, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, chở 1.077 tấn đầu DO, nằm neo chờ thủy triều vào luồng cảng Diêm

Điểm, huyện Thái Thụy, trên tàu có 6 thuyền viên và 1 giám đốc viên. Do mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu đã bị nước tràn vào hầm mũi khiến tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều khiển... Sau đó tàu Hà An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0 chờ thủy triều để vào cảng. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày tàu

Hà An 01 bị chìm và có hiện tượng tràn dầu ra biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương cứu nạn các thuyền viên và triển khai ứng cứu, giảm đến mức thấp nhất dầu tràn ra môi trường...

MINH PHÚC



Hiện trường trực vớt tàu Hà An 01.